
 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

ครั้งที่ 4 / ๒๕65 

วันที่  11  กรกฎาคม  ๒๕65 

ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์ อบต.แหลมผักเบี้ย 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 

๑. เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๒. เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
๓. เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและถือปฏิบัติ 
๔. เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๕. เรื่อง อื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เริ่มประชุมเวลา 13.29 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสขภณ  เพ่ิมสิน ท าหน้าที่ประธานในที่
ประชุมหัวหน้าส่วน , พนักงานส่วนต าบล , ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบ
วาระต่างๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  - สวัสดีครับผม นายสขภณ  เพ่ิมสิน ท าหน้าที่ประธานในที่ 

ประชุมหัวหน้าส่วน , พนักงานส่วนต าบล , ลูกจ้างองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล เป็นการประชุมประจ าเดือนครั้งที่  4/2565 ในวันที่  11  
กรกฎาคม  2565  จะมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้พนักงานทุกท่านทราบดังนี้ 
1. ชาวบ้านแจ้งเรื่องร้องเรียนมาขอให้รับเรื่องมาก่อน แล้วน าเรื่องมา

ปรึกษาข้อมูลกับผู้บริหารทราบ เพ่ือจะได้แก้ไขต่อไป 
2. ระเบียบการขาด ลา มา สาย  ผมขออยากให้ทุกคนนึกถึงเพ่ือน

ร่วมงานด้วย ใส่ใจเพ่ือนนิดหนึ่ง เพราะถ้าเราไม่มาเพ่ือนร่วมงาน
จะต้องท างานแทนเรา  ในกรณีของนางสาวจูนฑิตา  สินทวี  ถ้าไม่อยู่
ใครจะต้องท างานแทนได้บ้างครับ 

อัชรา  - เดี๋ยวคุณสุนันทา  จะเป็นผู้ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่และค าสั่งมอบหมาย
   งานกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยค่ะ  ซึ่งบุคคลที่จะแทนก็ต้องเป็นสายงานใน
   ส านักปลัด 
ที่ประชุม - รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  ที่เสนอให้ท่ีประชุมทราบและถือปฏิบัติ 
ประธาน  - ๓.๑  เรื่อง สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอบ้านแหลม 
  ดังนี้ 

1.  ทางอ าเภอได้ชื่นชมทีมงานของอบต.แหลมผักเบี้ยมีความขยันขันแข็ง 
2. กัญชา กัญชง  ถือเป็นนโยบายของส่วนราชการ สถานที่ราชการ ห้าม

จ าหน่าย  ห้ามเสพ  ห้ามสูบ  ห้ามเสพ  ถึงแม้ว่ากฎหมายจะไม่
ครอบคลุมถึงสถานที่ราชการ  แต่ให้ถือว่าหน่วยงานราชการต้องไม่
เกี่ยวกับ การจ าหน่าย การเสพ การสูบ การเสพ  รวมถึงการโพสต์ผ่าน
ทางโซเซียลอย่างให้เกี่ยวกับกัญชา กัญชง 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธาน - ในวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอที่ประชุมพิจารณา  
ประธาน - อุปกรณ์ส าหรับสาธารณภัยพร้อมไหม  ผมเป็นห่วงช่วงวันหยุดยาว

จะเกิดสาธารณภัย  ให้คุณอัชราช่วยเช็ดให้หน่อยเพราะช่วงนี้ฝนตกเยอะ   
อัชรา - อุปกรณ์สาธารณภัยครบค่ะ  เหลือแต่ผ้ายางยังไม่ได้ท าการจัดซื้อ 
ประธาน - คุณสุทธิชัย จัดซื้อให้เสร็จก่อนหยุดยาวนี้ทันไหมครับ 
สุทธิชัย - ได้ครับ  รบกวนสอบถามเรื่องของค่าวัสดุสาธารณภัยยจากร้านเจ้า

ส าราญ ค่าวัสดุ  ยังไม่ได้ไปจ่ายเงินตั้งแต่สาธารณภัยครั้งก่อนตอนนี้ 2 
เดือนแล้วครับ 

ประธาน - ติดปัญหาอะไรตรงไหนถึงยังไม่ได้ไปจ่ายเขาคุณอัชรา 
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อัชรา - ตอนนี้ก าลังเคลียร์วัสดุในเอกสารรับแจ้งของผู้ประสบภัยให้ตรงกับ

ยอดจัดซื้ออยู่ค่ะ 
สุทธิชัย - ผมเกรงว่าถ้าเกิดสาธารณภัยรอบหน้าทางร้านจะไม่อยากให้เราไป

เครดิตสินค้ากับเขาเหมือนร้านสงวนศิลป์   
ประธาน - คุณอัชราผมขอให้ เคลียร์ เอกสารให้ เสร็จภายในวันที่   22  

กรกฎาคม  2565  นี้นะครับ  และคุณสุทธิชัยรบกวนแจ้งทางร้านว่าเรา
จะจัดการยอดใหภ้ายในวันที่ 22  กรกฎาคม  2565  นี้แน่นอน 

ประธาน - ปัจจุบันนี้ท างานผมไม่เคยเข้าไปยุ่งถ้าคุณท างานเสร็จเรียบร้อย  
แต่ถ้าเป็นแบบนี้ผมขอก าหนดเวลาเลยได้ไหม  และก าหนดเป้าหมาย ทุก
คนจะเอาแบบนี้ไหมครับ   แต่ถ้ายังอยากท างานตามปกติกันผมขอให้ทุก
คนตั้งใจท างานกันให้มากกว่านี้หน่อยนะครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ 

ประธาน  -   ขอให้แจ้งเรื่องการประชุมพนักงานแต่ละเดือนให้ทุกคนทราบด้วย 
สุธินันท์ - รายงานการประชุ ม เ รี ยบร้ อย  สุ ธิ นั นท์ จะติ ด ไว้ ที่ บอร์ ด

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรับทราบค่ะ 
ประธาน  - รถขยะมีปัญหาอะไรไหมครับ 
พิษณุ - มีบังโคลนผุพัง  ตอนนี้ค่อย ๆ ทยอยน ารถเข้าไปซ่อมเพราะนัดเข้า

ไปท าครั้งเดียวไม่ได้เนื่องจากช่างท าไม่ทันและเราเองจะต้องน ารถกลับมาใช้
ในการเก็บขยะจะเอาไปทิ้งให้ช่างท านาน ๆ ไม่ได้ครับ 

ประธาน - ตอนนี้ซ่อมเสร็จยังครับ ผมเห็นมีน้ าไหลท้ายรถส่งกลิ่นเหม็นครับ 
พิษณุ -  ถังรั่วครับต้องรอช่างว่างแล้วเราถึงจะน ารถเข้าไปซ่อมได้ครับ 
ประธาน - คุณอัชรา  ส่วนวันหยุดยาวที่จะมาถึงนี้ผลขอให้ช่วยออกค าสั่งให้

อปพร. มาท างานหน้าหาดวัดสมุทรธารามร่วมกับคุณปิยะพงษ์และคุณธีร
ภพ  โดยเริ่มตั้งแต่วัน พฤหัสบดีที่ 14 จนถึงวันอาทิตย์ ที่ 17  กรกฎาคม  
2565  และทีมงานสิ่งแวดล้อมท างานเก็บขยะในวันพุธ ที่ 13 จนถึงวัน
ศุกร์ ที่ 15  กรกฎาคม  2565  และในวันเสาร์ อาทิตย์  ให้น ารถขยะไป
ซ่อม 

ที่ประชุม - รับทราบ 
อัญชลี - ขอสอบถามเรื่องการเก็บค่าขยะส าหรับบ้านที่มีถังขยะมากกว่า 2 

ถังเราเก็บอัตราค่าขยะยังไงค่ะ 
พจมาน - บ้านปกติเก็บ 20 บาท  ร้านค้าจะมี 40,80 แล้วแต่ประมาณขยะ  

แต่ไม่ได้มีอัตราว่ากี่ถัง 
สุนันทา - เคยลงพ้ืนที่โดยแจ้งให้ชาวบ้านทราบว่าเราให้แค่ 1 ถัง และอัตรา

ค่าบริการคือ 20 บาท  แต่ถ้าไม่พอให้ไปใส่ถังขยะรวมตามจุดที่ทางอบต.ตั้ง
เป็นจุด ๆ ไว้  และมีบางบ้านที่ไม่อยากท้ิงในถังให้เหม็นเลยทิ้งในคลอง 

ประธาน - เดี๋ยวช่วงบ่ายผมมีประชุมผู้ใหญ่บ้านจะฝากบอกให้ประชาสัมพันธ์
ลูกบ้านเรื่องการทิ้งขยะลงคลอง 
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ประธาน - งบประมาณปี 66  มีการเสนอโครงการเข้ามาเยอะผมอยากให้ท า

ทุกตัวแต่บางโครงการไม่สามารถเอามาต่อยอดได้ในปีหน้า ซึ่งผมไม่อยากให้
น าโครงการใหม่มาท าทุกปี ผมมองว่าอย่างนี้มันการจับจดไม่ได้ประโยชน์
อะไร จะขอตัดออกบางโครงการที่ไม่สามารถต่อยอดได้  ในส่วนของ
โครงการดูงานปีนี้ขอเลือกแค่ 2 โครงการก่อน ปีถัดไปค่อยว่ากันใหม่ 

ประธาน - โครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่อไปนี้ผมขอให้ปลอดภัย 100% 
ถ้าจะท าให้ท าเรื่องรางวัดได้เลย  และเชิญผู้มีส่วนได้เสียมาคุยกันให้
เรียบร้อย 

พจมาน - ส าหรับโครงการในปี 66  มีทั้งหมด 5 โครงการ แต่จะต้องรังวัด
ทั้งหมด 4 โครงการ 
1. ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยนาเกลือดอนโตนดฝั่งตะวันออก ม.4  

งบประมาณ  800,000 บาท 
2. ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 ซอยบ้านนายมนัส  ม.2  งบประมาณ  

2,000,000 บาท 
3. ซ่อมสร้างพร้อมขยายถนนทางเข้า ม.1  งบประมาณ  4,000,000 

บาท 
4. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปรับปรุงสะพานไม้ ม.4  ก่อสร้างสะพานไม้ กว้าง 

3 ม. ยาว 5 ม.  งบประมาณ  100,000  บาท 
5. ออกแบบภูมิทัศน์คลองบางทะลุ ม.2 , 3  งบประมาณ  400,000  

บาท 
ฐิดาวรรณ - ตอนนี้ยุ่งมากเรื่องการยืมเงินคืนเงินเยอะมาก  จะท าให้เจ้าของ

โครงการไม่สามารถยืมเงินของตัวเองได้จนซึ่งตามระเบียบแล้วผู้ที่รับผิดชอบ
โครงการจะต้องยืมเงินเองเท่านั้น  จนตอนนี้ดิฉันไม่สามารถท างานทัน  ถ้า
ปีหน้าจะตัดโครงการที่ไม่จ าเป็นออกไปบ้างดิฉันก็เห็นด้วยค่ะเพราะ
โครงการเยอะมากค่ะ 

พรอนันต ์ - รังวัดที่ดิน ม.2  ตอนนี้ยุ่งมากดึงแนวมาให้ว่าที่สาธาราณะอยู่
ตรงไหน ขอให้เว้นระยะห่าง 50 ซม.หรือ 1 เมตร  ชาวบ้านก็ยังไม่ยอมทั้ง 
ๆ ที่เป็นที่สาธารณะ 

ประธาน - ผมอยากให้นัดมาคุยได้ไหมจะได้ตกลงท าความเข้าใจกันเลยทีเดียว
ต่างคนต่างพูดเรื่องก็จะไม่จบสักที  ถ้าอย่างงั้นคุณพรอนันต์นัดผู้มีส่วนได้
เสียทั้งหมดมาพูดคุยกันในวันที่ 18 นี้ช่วงบ่ายเลยนะครับ 

พรอนันต ์ - รับทราบ 
พรอนันต ์ - ผมขอฝากทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์หน่วยงานของส านักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะท าการตัดไม้ตามแนวสายส่งไฟฟ้า  ถ้าจะมาเมื่อไร
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 3 วัน 

สุนันทา - เรื่องการมาสายขอเน้นย้ าให้ทราบอีกรอบต้องไม่เกิน  09.00 น.
นะค่ะ 
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ประธาน - ผมอยากตั้งกลุ่มไลน์เอาไว้ส าหรับพูดคุยกับผม  ซึ่งไม่ใช่ไลน์ในการ

ส่งงาน เอาไว้แจ้งกรณีที่แต่ละคนไปท าอะไรที่ไหนให้ผมทราบ 
อัชรา - ทางอบต.มีไลน์กลุ่มอยู่แล้วเดี๋ยวเชิญท่านคณะผู้บริหารเข้าไปได้

เลยค่ะ 
ประธาน - ผมก าลังจะท าประกันรถยนต์ให้กับรถอบต.ทุกคัน ช่วงนี้ยังไม่ได้ท า

ประกันอยากให้ขับรถระวัง ๆ กันหน่อยนะครับ 
 ที่ประชุม  - รับทราบ  
 สุธินันท์   - ขอประชาสัมพันธ์ข่าวของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
    ราชการ พ.ศ.2540 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565  
    เรื่อง  ขอ้มูลการรับบ านาญ  
    ประชาชนอยากจะตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จะ
    ท าได้แค่ไหน  
    นาย ก มีหนังสือถึงหน่วยงาน A ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับบ านาญ
    ของนาย ข อดีตอัยการ สูงสุด เพื่อน าหลักฐานไปแจ้งให้ส านักงาน ปปง. 
    ตรวจสอบต่อไป หน่วยงาน A แจ้งปฏิเสธการเปิดเผยโดยให้ เหตุผลว่า 
    เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลอันเป็น
    ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล 
    ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผย โดย 
    ปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือใน
    ขณะนั้นมิได้ นาย ก จึงอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
    ข่าวสาร คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การ
    บริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูล
    ข่าวสารการรับบ านาญของนาย ข เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ สิ่ง 
    เฉพาะตัวของบุคคลอันจะท าให้ทราบถึงฐานะทางการเงินของบุคคล 
    ดังกล่าว จึงเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามนัยมาตรา ๔ แห่ง 
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งหน่วยงานของ
    รัฐจะเปิดเผย โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้
    ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
    เดียวกัน แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติข้อมูล
    ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับรองสิทธิของบุคคลในการเข้าถึง
    ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ แต่ใน 
    ส่วนข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ การใช้สิทธิ
    ของผู้อุทธรณ์ต้องกระท าโดยสุจริต ประกอบกับผู้อุทธรณ์มิได้แสดงเหตุผล
    ว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจ าเป็นต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้อุทธรณ์อย่างใด 
    การเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนโดยไม่สมควร 
    ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
    ๒๕๔๐ จึงไม่สามารถเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ วินิจฉัยให้ ยกอุทธรณ์ 
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    มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
    2540  หารือไปท่ีส านกังานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
    ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โทร 0 2283 4677 /  
    09 2250 0589  (www.oic.go.th)  (wattanapong.k@opm.go.th) 
 ประธาน   -          มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา      14.36  น.  
 

      (นางสุธินันท์   บุญกอง)               

        ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  / ผู้จดรายงานการประชุม 

 

       (นางอัชรา เสริมทรัพย์) 

  หัวหน้าส านักปลัด / ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

     (นายสขภณ  เพิ่มสิน) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

http://www.oic.go.th/

